

Số 231/SGDDĐT-VP

Kon Tum, ngày 03 tháng 3 năm 2016

V/v Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân.

**Kính gửi:** - Các Phòng GD&ĐT huyện/thành phố;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 72-CV/TU ngày 24/02/2016 của Tỉnh ủy và Công văn số 438/UBND-TH ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân,

Sở GD&ĐT Kon Tum yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở:

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 01- CV/TW ngày 18/02/2016 (gửi kèm Công văn này).

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị 03-CT/TU ngày 16/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016; Chỉ thị 04-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2016; Công văn số 654-CV/TU ngày 13/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của các ngành học, cấp học.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận: *lbu*

- Như trên;
- GD, PGD Sở;
- Lưu VT, VP.



Nguyễn Hóa

\*  
Số 01-CV/TW

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm  
sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016



Kính gửi : - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  
đảng uỷ trực thuộc Trung ương,  
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  
đảng đoàn trực thuộc Trung ương,

Ngày 17-02-2016, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ, ban, ngành báo cáo về một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo như sau :

1-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp ngay trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã tạo ra khí thế phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân; cùng với sự chỉ đạo từ sớm, sâu sát của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc chủ động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và sự phát triển khởi sắc bước đầu trong những năm qua, nhất là năm 2015, của nền kinh tế, nhân dân cả nước đón Tết cổ truyền trong không khí phấn khởi, đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, bình yên, an toàn và tiết kiệm. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các tỉnh, thành phố đã chi hàng nghìn tỉ đồng, hàng nghìn tấn gạo để chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo... một cách kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Nhiều tổ chức, cá nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp, tương thân, tương ái, trợ giúp người nghèo, các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết với hàng triệu suất quà. Lương, thưởng Tết được bảo đảm kịp thời và nhiều nơi cao hơn năm trước. Hàng hoá Tết dồi dào, phong phú, chất lượng, giá cả ổn định, trong đó hàng Việt Nam giữ vị trí chủ yếu. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, thể thao, du lịch, lễ hội, bắn pháo hoa đón giao thừa diễn ra sôi động, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại được thực hiện tốt hơn, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm lớn. Cảnh quan, môi trường ở cả đô thị và nông thôn được chỉnh trang sáng, xanh, sạch, đẹp, nhất là ở các thành phố lớn. Trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm, thông suốt; phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm. An ninh chính trị, chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển được

giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên, kiều bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đến Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền ngày càng nhiều.

2- Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân; các bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế ngày đêm ứng trực cấp cứu, điều trị cho người bệnh; cán bộ, công nhân làm việc tại nhiều công trình trọng điểm trên cả nước; các tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông và không có người chết vì tai nạn giao thông; các tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc không đốt pháo nổ trong những ngày Tết.

3- Trong những ngày Tết, tai nạn giao thông tuy giảm cả ba tiêu chí so với Tết năm trước, nhưng tình trạng vi phạm quy định an toàn giao thông còn diễn ra phức tạp, số người chết còn cao, xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tình trạng vi phạm trật tự, an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tai nạn cháy nổ tăng so với dịp Tết năm trước; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn thực hiện chưa nghiêm. Tình hình hạn hán nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và các đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở các tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

4- Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

4.1- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 252/CD-TTg, ngày 15-02-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

4.2- Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

4.3- Khẩn trương hoàn thiện và ban hành các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị Chỉ thị của Bộ Chính trị về chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

4.4- Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, phá hoại cuộc bầu cử.

4.5- Tập trung chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; phát huy truyền thống Tết trồng cây; có các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và khôi phục sản xuất bị thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở phía Bắc.

4.6- Quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

4.7- Đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch, lễ hội. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấm dứt ngay việc đi thăm, chúc tụng và đi lễ hội, chùa chiền trong giờ làm việc.

4.8- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2016 theo quy định của pháp luật; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại.

4.9- Giao cho Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, phản ánh và tổng hợp định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nội dung trên.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ



Đinh Thế Huỳnh